

THÔNG BÁO**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

Về tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, sau khi nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Báo cáo số 392-BC/BCSD ngày 11/11/2022), ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận như sau:

Sau 01 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TU) đạt một số kết quả quan trọng bước đầu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; chưa quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt; chưa kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể. Ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các quy định về bảo tồn di sản văn hóa chưa cao, còn tình trạng lấn chiếm, xâm phạm di tích. Nguồn kinh phí nhà nước đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tôn tạo di tích còn hạn chế; công tác xã hội hóa chưa đáp ứng so với yêu cầu; việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu di sản văn hóa chưa được thường xuyên; cơ sở hạ tầng dành cho phát triển du lịch còn thiếu và yếu. Đội ngũ làm công tác quản lý di sản văn hóa còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, tính chuyên nghiệp chưa cao...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 13-NQ/TU; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU. Các cấp ủy, tổ chức đảng chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU thì phải ban hành ngay trong tháng 12/2022, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các di tích, di sản văn hóa, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, lấn chiếm, xâm hại di tích. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý đất di tích theo quy định của pháp luật về đất đai. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại di tích, không để xảy ra tình trạng trộm cắp di vật, cổ vật, đồ thờ tự tại các di tích. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện, thực hiện không nghiêm túc.

3. Tiếp tục bố trí nguồn ngân sách các cấp tương xứng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa và thực hiện đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của nhà nước đầu tư, nguồn huy động xã hội hóa cho việc tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, nhất là các di tích tiêu biểu của tỉnh trở thành những di sản có chất lượng cao về khoa học bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch,...

4. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa; tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, trưng bày, triển lãm, giới thiệu chuyên đề về di sản văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài

nước; sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá tiềm năng, giá trị của di sản. Phối hợp với các cơ quan truyền thông viết bài, xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa và hệ thống di tích tiêu biểu của tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm du lịch mang bản sắc của Hưng Yên như: Du lịch tham quan di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, du lịch lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.... Chú trọng phát triển các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn.

5. Thường xuyên kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý di di tích từ tỉnh đến cơ sở theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và phát huy giá trị di tích có tâm huyết, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về di sản văn hóa. Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch, xây dựng đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên du lịch có chất lượng tại các di tích lịch sử văn hóa, trước hết là tại các địa điểm di tích đang được khai thác phục vụ du lịch. Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích, nhằm động viên, khuyến khích họ tham gia tích cực, tự giác và có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU và Thông báo này; định kỳ báo cáo Ban Thường Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Các ban Đảng, Đảng đoàn, BCS Đảng,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy TTTU,
- Các đ/c UVBTVTU,
- Lãnh đạo VPTU, TK.BTTU,
- Lưu VPTU, CV.KT-XH^{Th.H.}.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*** Trần Quốc Toàn**